



กำหนดการ
การประชุมระหว่างประเทศว่าด้วย
แนวทางการดำเนินการทางกฎหมายกับสินทรัพย์ดิจิทัลในยุคสมัยใหม่
(International Conference on
Legal Approaches to Digital Assets in the Modern Era)
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
รูปแบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ

เวลา	กิจกรรม
๐๙.๐๐ – ๐๙.๒๐ น.	<p>พิธีเปิดการประชุม</p> <ul style="list-style-type: none">• นำเสนอวิดีโอทัศน์ที่มาของการจัดการประชุม• กล่าวรายงานโดย<ul style="list-style-type: none">• นายเสกสรร สุขแสง อธิบดีกรมบังคับคดี• กล่าวต้อนรับโดย<ul style="list-style-type: none">• นางพงษ์สวาท นีละโยธิน ปลัดกระทรวงยุติธรรม• กล่าวเปิดการประชุมโดย<ul style="list-style-type: none">▪ พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
๐๙.๒๐ – ๐๙.๓๐ น.	<p>ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน</p> <ul style="list-style-type: none">• เรียนเชิญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงยุติธรรม อธิบดีกรมบังคับคดี ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันผ่านจอภาพ• เรียนเชิญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงยุติธรรม อธิบดีกรมบังคับคดี ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ผู้บริหารกรมบังคับคดี ผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศคูเวต ผู้สังเกตการณ์ วิทยากร ผู้อภิปราย ผู้แทนจากองค์การระหว่างประเทศ ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันผ่านจอภาพ• เรียนเชิญ ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันผ่านจอภาพ
๙.๓๐ – ๙.๕๐ น. (๒๐ นาที)	<p>หัวข้อที่ ๑ การนำเสนอ “การขับเคลื่อนเพื่อนำไปสู่การบังคับคดีกับสินทรัพย์ดิจิทัลของกรมบังคับคดี”</p> <p>ผู้แทนกรมบังคับคดีนำเสนอการขับเคลื่อนของกรมบังคับคดีในการศึกษาและจัดทำงานวิจัยเกี่ยวกับการบังคับคดีกับสินทรัพย์ดิจิทัล การจัดการประชุมระหว่างประเทศ และการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การบังคับคดีกับสินทรัพย์ดิจิทัล</p> <p><u>ผู้นำเสนอ</u> นายเสกสรร สุขแสง อธิบดีกรมบังคับคดี</p>

เวลา	กิจกรรม
๙.๕๐ - ๑๐.๑๐ (๒๐ นาที)	<p>หัวข้อที่ ๒ การบรรยายพิเศษจากสถาบันกฎหมายระหว่างประเทศ (International Law Institute) “พัฒนาการของมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทรัพย์สินดิจิทัลใน ๓ ยุคสมัย”</p> <p>ผู้บรรยายนำเสนอพัฒนาการของมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทรัพย์สินดิจิทัล ตั้งแต่การยอมรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในช่วงต้น ไปจนถึงการบังคับใช้มาตรการกำกับดูแลต่าง ๆ พร้อมทั้งนำเสนอถึงมาตรฐานระหว่างประเทศที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันและในอนาคตอันใกล้</p> <p><u>ผู้นำเสนอ</u> Dr. Marek Dubovec, ผู้อำนวยการโครงการปฏิรูปกฎหมาย สถาบันกฎหมายระหว่างประเทศ (International Law Institute)</p>
๑๐.๑๐ - ๑๐.๔๐ น. (๓๐ นาที)	<p>หัวข้อที่ ๓ การนำเสนอ “การกำกับดูแลสิทธิทรัพย์สินดิจิทัลของประเทศไทย”</p> <p>ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นำเสนอพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสิทธิทรัพย์สินดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑ และแนวทางการกำกับดูแลสิทธิทรัพย์สินดิจิทัลของประเทศไทย และการกำกับดูแล use case ใหม่ ๆ ของสิทธิทรัพย์สินดิจิทัลที่นำมาประยุกต์ใช้ในภาคการเงินและในอุตสาหกรรมอื่น ๆ รวมถึงแนวทางการกำกับดูแลสิทธิทรัพย์สินดิจิทัลในต่างประเทศ</p> <p><u>ผู้นำเสนอ</u> นายกฤษณ์ ตันติภิรมย์ ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายสิทธิทรัพย์สินดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)</p>
๑๐.๔๐ - ๑๒.๑๐ น. (๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที)	<p>หัวข้อที่ ๔ การอภิปรายแบบกลุ่ม “กรณีศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินการทางกฎหมายกับสิทธิทรัพย์สินดิจิทัล”</p> <p>ผู้อภิปรายจะร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้รับจากกรณีศึกษา รวมทั้งแนวทางในการดำเนินการที่เกี่ยวกับการบังคับคดีกับสิทธิทรัพย์สินดิจิทัล</p> <p><u>ผู้อภิปราย</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Mr. Sean Lee ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย สำนักงานบังคับคดีล้มละลายและเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ แห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์- Mr. Kazuhiro Yanagida ทนายความหุ้นส่วน Yanagida & Partners ประเทศญี่ปุ่น- นายทศพร สัมพิพัฒน์เดชา ทนายความหุ้นส่วน บริษัท วัดสัน ฟาร์ลี แอนด์ วิลเลียมส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้แทนจากสถาบันอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม- นางสาวสิตานันท์ ศรีวรรกร ผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา <p><u>ผู้ดำเนินรายการ</u> นางสาวณภัค บัณพพงษ์ นิติกรชำนาญการ กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้กรมบังคับคดี</p>

เวลา	กิจกรรม
๑๒.๑๐ - ๑๓.๓๐ น.	รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๓๐ - ๑๔.๐๐ น. (๓๐ นาที)	<p>หัวข้อที่ ๕ การบรรยายพิเศษจากประธานสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ (International Union of Judicial Officers/Union Internationale des Huissiers de Justice : UIHJ) “การบังคับคดีกับสินทรัพย์ดิจิทัล”</p> <p>ผู้บรรยายนำเสนอแนวปฏิบัติสากลเกี่ยวกับการบังคับคดีกับสินทรัพย์ดิจิทัล (Global Code of Digital Enforcement on Digital Assets) กระบวนการบังคับคดีและหลักการสำคัญของเจ้าพนักงานบังคับคดีในการเป็นผู้ดำเนินการบังคับคดีกับสินทรัพย์ดิจิทัล</p> <p><u>ผู้นำเสนอ</u> Mr. Marc Schmitz ประธานสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ</p>
๑๔.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. (๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที)	<p>หัวข้อที่ ๖ การอภิปรายแบบกลุ่ม “แนวโน้ม ความท้าทายและโอกาสในการจัดการกับสินทรัพย์ดิจิทัลของนานาชาติ”</p> <p>ผู้อภิปรายจะร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการคาดการณ์แนวโน้มพัฒนาการของกฎหมายรอบโลกที่ใช้ในการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล รวมทั้ง มุมมองและความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการกับสินทรัพย์ดิจิทัลในอนาคตว่า ประเด็นดังกล่าวเป็นความท้าทายที่พึงระวัง หรือเป็นโอกาสต่อระบบเศรษฐกิจ และควรเตรียมพร้อมรับมืออย่างไรต่อไป</p> <p><u>ผู้อภิปราย</u></p> <ul style="list-style-type: none">- อาจารย์พิริยะ สัมพันธ์รักษ์ ประธาน Right Shift- Mr. Rithy Pich ผู้อำนวยการกอง หน่วยงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา- ศาสตราจารย์ Louise Gullifer KC (hon), FBA ศาสตราจารย์อาวุโส ด้านกฎหมายอังกฤษ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์- Mr. Song (Levi) GAO นิติกรที่ประชุมกรุงเฮกกว่าด้วยกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล (HCCH) สำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก <p><u>ผู้ดำเนินรายการ</u> นางสาวพรวิภา ภักดีอาษา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กองติดตามทรัพย์สินในคดีล้มละลายและประเมินราคาทรัพย์ กรมบังคับคดี</p>

เวลา	กิจกรรม
๑๕.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. (๓๐ นาที)	<p>หัวข้อที่ ๗ การนำเสนอ “หลักการของ UNIDROIT ว่าด้วยสินทรัพย์ดิจิทัลและกฎหมายเอกชน: สาระสำคัญและความคืบหน้า”</p> <p>ผู้บรรยายนำเสนอโครงสร้างและสาระสำคัญ รวมไปถึงความคืบหน้าในการปรับปรุงหลักการของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อสร้างเอกภาพให้แก่กฎหมายเอกชน (UNIDROIT) ว่าด้วยสินทรัพย์ดิจิทัลและกฎหมายเอกชน รวมไปถึงกระบวนการบังคับคดีกับสินทรัพย์ดิจิทัล</p> <p><u>ผู้นำเสนอ</u></p> <p>ศาสตราจารย์ Hideki Kanda ประธานคณะทำงานว่าด้วยสินทรัพย์ดิจิทัลและกฎหมายเอกชน สถาบันระหว่างประเทศเพื่อสร้างเอกภาพให้แก่กฎหมายเอกชน (UNIDROIT)</p>
๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.	<p>พิธีปิดการประชุม</p> <ul style="list-style-type: none">• กล่าวปิดการประชุมโดย<ul style="list-style-type: none">• นายเสกสรร สุขแสง อธิบดีกรมบังคับคดี

พิธีกร นางสาวรัชสิณี ชื่นภักดิ์ นิติกรชำนาญการ กองบังคับคดีล้มละลาย ๔ กรมบังคับคดี

หมายเหตุ: ดำเนินการประชุมด้วยภาษาอังกฤษ พร้อมล่ามแปลภาษาไทย